

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

OSP – ห่อแล้ว...ก็ยัง follow ได้อีก

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

ตลาด หรือ SET Index ในวันวาน ดูเหมือนจะยังไม่ได้ไปไหน บางท่านมองว่า อาจจะไม่ได้ไปไหนเลยเสียด้วยซ้ำ จนกว่าจะเลือกตั้งแล้วเสร็จโน่นเลยกระมัง... แต่ถ้าจะดูจากหุ้นที่วิ่งในวันวาน จะเห็นว่า บรรยากาศโดยส่วนใหญ่ ไม่ได้เลวร้าย หรือแย่มากทีเดียว อาจจะออกไปในทางที่ดีเสียด้วยซ้ำ มีหุ้นหลักๆ หลายตัว ทำท่าทำทางมาดีเลยแหละครับ... ส่วนหุ้นกลางๆ และเล็ก ๆ ก็ยังเรียกว่า เลือกตัวเล่น และถ้าเล่นถูกตัว ก็จะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการเก็งกำไร... ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ อาจจะออกแนวให้ดู เหมือนว่าตลาดไม่มั่นใจจริงๆ เลยก็ได้ แต่แบบนี้แหละครับ อย่าปล่อยเสียล่ะ ถ้าจะลง ก็อาจจะแค่ลงเล็กๆ แต่ถ้าขึ้นมาจริงๆ นั้น บอกเลยว่าไล่ตามกันไม่ทันได้เหมือนกันนะครับ... เพราะถ้าจะว่าไปแล้ว หลังเลือกตั้ง โอกาสที่ตลาด หรือ SET Index จะเดินหน้าขึ้นต่อ มีความเป็นไปได้สูง แต่ตอนนั้น อาจจะยังไม่มั่นใจ เลยขอ แกว่งขึ้นๆ ลงๆ รอความมั่นใจอีกหน่อยก่อน... นี่แหละครับ ไหนๆ ก็มีแววจนขึ้นหลังเลือกตั้งแล้วนั้น อาจจะ มีแรงดี ขอซื้อตักหากันไว้อีกหน่อยดีกว่า แล้วถ้าต่างคนต่างอยากซื้อเพื่อตักทาง แรงซื้อจะเริ่มเข้ามามากขึ้น จนกลายเป็นแรงดันให้ขึ้นก่อนเลือกตั้ง ไปรอผลการเลือกตั้งเลยก็ได้... ลองดูนะครับ ระดับ 1660 นั้น หากผ่านไปได้เร็วๆ นี้ เป็นไปได้เช่นกันที่เราอาจจะได้เห็นการขึ้นเร็วๆ หรือ ขึ้นแรงๆ ในระลอกต่อไปก็ได้นะ ส่วนแนวรับสำคัญ หากว่าจะมีพลิกลงมา ก่อน ก็น่าจะมอง 1630+/- นั้นแหละครับ มีนัยสำคัญพอรับได้ หรือบางที แถวๆ 1635+/- ที่ผ่านมาเร็วๆ นี้ นั้น อาจจะผ่านจุดสิ้นสุดการปรับฐานไปแล้วก็ได้ (วันนี้รู้)

ดูตามเกม...

เปิดเกมมาวันนี้ ถ้าจะเล่นไม่ต่ำกว่า 27.0 นั้นก็แสดงว่า เป็นเกมเอาขึ้นจริง หรือ อาจจะเปิดเล่นเกมพักตัวสักวันก็ได้ แล้วขึ้นในสัปดาห์หน้าต่อ (แต่จริงๆ วันนั้น ควรจะต้องขึ้นเลยนะ)

แนวรับ : ... 27.25-27.0 ราคา นี้ ยังเรียกว่า ตามน้ำได้

เป้าหมาย : ... 30.75-31.0 เป็นเป้าเก็งกำไรของระยะสั้น

Price Chart...(OSP)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น OSP... ในเชิงการวิเคราะห์เทคนิคนั้น จะเห็นว่า รูปแบบของสัญญาณ มีสัญญาณเชิงบวกหลัก ครบ 3 อย่างเลยก็ว่าได้... อย่างแรก Trend Line ลากดู ก็รู้ว่าขาขึ้น แล้วการผ่านระดับ 27.0 มาได้ หลังจากที่ไม่ผ่านมาหลายครั้ง ก็ทำให้เราได้รูปแบบราคา หรือ Price Pattern ที่เป็นเชิงบวก อย่างที่หวังไว้ก่อนหน้านี้ คือ Ascending เนี่ย จะซื้อก่อนผ่าน 27.0 ก็ได้ เพราะ เน้นหนักว่า จะขึ้นมากกว่าจะลง พอผ่าน 27.0 มาได้ การซื้อตามน้ำในราคา 27 ต้นๆ ก็ถือว่าทำถูกต้องแล้ว ส่วนสัญญาณที่สาม ที่ดูดี คือ เรื่องของ MA. ระยะสั้น เราจะเห็นว่า เป็นแนวโน้มเชิงบวก แลเมเป็นรูปแบบ Golden Cross ในช่วงต้นๆ นี้ เสียด้วยนี่สิ ยิ่งน่าสนใจ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือแนะนำให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน